



๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุดที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๑๕๘๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้กำหนด ๑๐ โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (10 Flagships to DOPA ALL Smart 2022) ซึ่งประกอบด้วยหลักสำคัญ ๔ ประการ คือ (๑) การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติเพื่อความยั่งยืน (๒) การยกระดับงานบริการประชาชนเพื่อความยั่งยืน (๓) การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอเพื่อความยั่งยืน และ (๔) การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนฐานการทำงานแบบดิจิทัล โดยการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ในปี ๒๕๖๕ เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านประจำเดือนทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตามแนวทาง “บวร หรือ บรม” เข้าร่วมประชุม โดยวิธีการจัดประชุมขอให้หมู่บ้านพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

๒. การจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ให้อำเภอส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านจัดตั้ง “กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน” ให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของหมู่บ้านในการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน

๓. ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชนอย่างยั่งยืนหลังสถานการณ์ COVID-19

๕. จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ การปกป้องเทิดทูนสถาบันของชาติ การพัฒนาคน การพัฒนาสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเศรษฐกิจ และรายงานผลการดำเนินการทาง <http://report.dopa.go.th/goldenland> ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน

/๖. ดำเนินการตามตัวชี้วัด...

๖. ดำเนินการตามชี้วัดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๗. ให้อำเภอให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดยอำนาจการ วางแผน และกำกับดูแลด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรณ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๑๘๑๗